

Số: 62 /TB-UB

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 3 năm 1982

THÔNG BÁO

CHẾ ĐỘ KHEN THƯỞNG ĐỐI VỚI ĐƠN VỊ CÁ NHÂN BẢO VỆ TỐT TÀI SẢN XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Để giữ gìn an toàn các công trình và trang thiết bị phục vụ công ích và để huy động sức dân cùng các cơ quan quản lý Nhà nước và các đơn vị vũ trang, bán vũ trang trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh ra sức bảo vệ tài sản công cộng phục vụ công ích cho nhân dân thành phố. Đồng thời để khắc phục có hiệu quả biểu hiện xấu trộm cắp, phá hoại các công trình, các thiết bị phục vụ công cộng ; xây dựng nếp sống văn minh đảm bảo trật tự an ninh xã hội.

Nay Ủy ban nhân dân thành phố ban hành chế độ khen thưởng như sau:

1. Thưởng từ 1.000 đồng đến 20.000 cho các cá nhân và cơ quan đơn vị nào bắt được quả tang kẻ ăn cắp và phá hoại các tài sản công ích hiện có trong thành phố như : đèn chiếu sáng công cộng (đèn thủy ngân cao áp, đèn bảo vệ an ninh cầu, đèn néon, đèn công viên và đèn tín hiệu giao thông..), các loại nắp cống, các loại đầu biển thể, dây điện thoại, dây điện đèn đường.. hoặc có công phát hiện cho cơ quan pháp lý Nhà nước bắt những kẻ cắp, tàng trữ, buôn bán hoặc sử dụng các loại vật tư trên.

2. Thưởng cho các cá nhân, cơ quan và đơn vị bảo vệ tốt tài sản đèn công cộng như sau :

- Đèn bóng sợi giữ không bị mất cắp, không bị phá hư hỏng từ 2 tháng được thưởng 5 đồng/bộ.

- Đèn néon 1m20, giữ không bị mất cắp, không bị phá hư hỏng và cháy sáng liên tục 1 năm được thưởng 40 đồng/bộ.

- Đèn cao áp thủy ngân giữ không bị mất cắp, không bị phá hỏng và cháy sáng liên tục 5 năm được thưởng 600 đồng/bộ.

Các loại bóng đèn kể trên, trừ trường hợp bóng bị hư hỏng vì niên hạn hoặc vì thời tiết.

Thời gian bắt đầu tính từ lúc Sở Quản lý nhà đất và công trình công cộng (Công ty chiếu sáng - vỉa hè – Thoát nước) ký hợp đồng và lập biên bản bàn giao cho các Ủy ban nhân dân phường, xã.

3. Tất cả kinh phí trên do ngân sách đài thọ, Sở Tài chính cấp theo kế hoạch của cơ quan chủ quản, Sở Quản lý nhà đất và công trình công cộng, Sở Điện lực, Sở Bưu điện dự trù và cơ quan Ngân hàng cấp bằng tiền mặt khi có quyết định khen thưởng.

Thủ tục : do Ủy ban nhân phường đề nghị, kết hợp với cơ quan chủ quản và Công an thành phố để xác minh, Ủy ban nhân dân thành phố xét quyết định.

Riêng về thưởng ở điểm 2, Ủy ban nhân dân thành phố ủy nhiệm cho Sở Quản lý nhà đất và công trình công cộng (Công ty chiếu sáng - vỉa hè – Thoát nước) quyết định thưởng.

4. Các phường được tổ chức lực lượng bảo vệ mỗi đêm 3 người đi tuần tra liên tục trong khu vực phường quản lý các tài sản công cộng và được bồi dưỡng 5 đồng/người cho một đêm trực.

Kinh phí này do ngân sách cấp cho các Ban Tài chính Quận phân bổ lại theo dự trù của địa phương.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các đồng chí Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc các sở, công ty có liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện, phường, xã có trách nhiệm thi hành thông báo này.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH/THƯỜNG TRỰC
LÊ ĐÌNH NHƠN